

Giải pháp đình chỉ thai kỳ bằng trân châu thảo có được không?

Dùng diệp hạ châu để bỏ thai là chọn lựa của những chị em phụ nữ khi chưa có ý định mang thai. Biện pháp đình chỉ thai nghén bằng cây chó đẻ có an toàn không? Uống nước cây chó đẻ 3 tháng đầu tiên có bầu có hư thai không? tai biến gì khi đình chỉ thai nghén bằng thiên nhiên. Hãy cùng một số thầy thuốc chuyên phụ sản câu trả lời thắc mắc qua nội dung này.



Cây chó đẻ là gì?

Trân châu thảo là phương pháp gọi y học cổ truyền của cây chó đẻ, nguyên nhân của cái tên này là do loài chó khoảng thời gian trước khi đẻ con thường ăn loại cây này để cầm máu. Loại cây này còn có tên khoa học là *Phyllanthus urinaria* L, thuộc họ thầu dầu Euphorbiaceae.

Cây chó đẻ có hình dạng răng cưa, chiều cao thân lùn nhàng khoảng từ 80cm - 1m, mọc thẳng đứng. Đôi khi loại cây này có thể nằm bò trên mặt đất. Lá của diệp hạ châu thường xếp mọc so le trên một cành dài. Một cành có chiều dài trung bình từ 8 - 10cm. Cuống lá thường ngắn, lá dạng phiến tròn, không có lông, kích thước khoảng vài cm.

Cây chó đẻ thường mọc vòng quanh năm ở những nước nhiệt đới. Ở Việt Nam, nó thường được tìm thấy ở bờ ruộng hay một số bụi hoang.

Trên thực tế, trân châu thảo là một loại thảo mộc tự nhiên có khả năng giúp ích nhiều chứng bệnh. Chó đẻ theo y học cổ truyền, là loại cây có tính mát, hơi ngọt, vị đắng nên sẽ có công dụng sát khuẩn, đào thải độc tố, lợi tiểu,..

Diệp hạ châu có chứa một vài enzym & dược chất có tác dụng chữa bệnh viêm gan hiệu quả. Vì lẽ đó, nhiều người tin chắc cây chó đẻ có lợi ích đình chỉ thai kỳ.

Cách đình chỉ thai kỳ bằng cây chó đẻ có tốt không?

Một số tin tức lời đồn cho biết cây chó đẻ khả năng dùng để nạo phá thai. Theo chuyên gia cho hay: trong cây chó đẻ có chứa một số hoạt chất có tác dụng đẩy mạnh những cơ trơn tru như tinh mạch

tại tử cung co thắt. Bởi vì thế, trân châu thảo được khuyến cáo phụ nữ mang thai đừng nên dùng khi có bầu.

Uống nước diệp hạ châu trong 3 tháng đầu sẽ gây ra ảnh hưởng đến thai nhi. Có thể còn gây sảy thai hoặc thai bị dị tật. Vì thế vậy mà nhiều chị em thường cho biết nếu như muốn phá thai thì có thể sử dụng trân châu thảo chứ không cần ứng dụng một số biện pháp y học khác.

Các bạn có thể uống nước trân châu thảo để phá đình chỉ thai kỳ. Hiện không có một tài liệu khoa học khoa học này kết luận rằng việc dùng cây chó đẻ có thể phá thai. Điều đó đồng nghĩa với việc phá đẹp tuyệt đối đừng nên ứng dụng cách bỏ thai không được bảo vệ này.

Nếu nếu như tùy tiện dùng diệp hạ châu để đình chỉ thai nghén, các bạn có khả năng gặp phải những tai biến khôn lường sau: sót thai - sót nhau, thai bị dị tật, nhiễm khuẩn, xuất huyết ở tử cung, vô sinh ở phái nữ,...

Đã có không ít tình huống vì áp dụng một số phương pháp phá thai dân gian như giải pháp bỏ thai bằng cây chó đẻ, nạo phá thai bằng búp ngót hay ngải cứu... đã gặp phải một vài tai biến vô cùng nghiêm trọng. Không chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe mà nó còn khả năng làm cho phái nữ không còn khả năng làm mẹ.

<https://phathaithaiha.webflow.io/post/cach-pha-thai-tu-nhien-tai-nha>

11 Thai Ha <https://phongkhamthaiha.org>

Một số cách đình chỉ thai kỳ an toàn tại thời điểm này

Nếu bạn lỡ mang bầu không mong muốn, không có mong muốn sinh nở và muốn tìm biện pháp phá thai. Tốt hơn hết hãy đến các trung tâm chăm sóc sức khỏe để được thầy thuốc giải đáp một số biện pháp nạo phá thai thích hợp.

Hiện giờ có nhiều biện pháp đình chỉ thai nghén an toàn khác nhau đang được ứng dụng. Những giải pháp này thường được khuyến nghị dựa vào nhóm tuổi của bào thai & sức khỏe mẹ bầu.

Phá thai bằng thuốc

Phá thai bằng thuốc là phương thức uống thuốc uống để đình chỉ thai kỳ. Giải pháp phá thai này khá dễ dàng, dễ ứng dụng, cho hiệu quả cao & ít tốn kém. Dưới lợi ích của thuốc kết thúc thai kỳ, thai nhi sẽ hoàn thành sự phát triển & tổng xuất ra ngoài bằng một số con co bóp ở tử cung. Nguyên lý bỏ thai bằng biện pháp này không khác với một ca sảy thai thiên nhiên.

Tuy nhiên, chỉ một số nếu như thai dưới 7 tháng tuổi, phụ nữ có bầu không mắc các chứng bệnh về máu, huyết áp... Và không bị dị ứng với thuốc đình chỉ thai kỳ mới có thể áp dụng giải pháp này.

Phụ nữ mang thai khi uống thuốc phá thai cũng cần đến trung tâm y tế để thực hiện, dưới sự quan sát trực tiếp của các bác sĩ chuyên khoa y tế. Có cho nên việc bỏ thai mới có thể đảm bảo an toàn, không tiếp diễn sai sót. Một số nữ giới hoàn toàn chớ nên tự tiện mua thuốc đình chỉ thai nghén về dùng vì nó sẽ gây nên nhiều nguy hại khôn lường.

Bỏ thai bằng giải pháp hút thai

Đình chỉ thai kỳ bằng cách hút thai là cách thức nạo phá thai ngoại khoa được ứng dụng tại đa phần những cơ sở y tế. Biện pháp bỏ thai này dùng các dụng cụ y tế can thiệp trực tiếp vào ở trong tử

cung để kết thúc sự tiến triển và đưa bào thai ra phía ngoài.

Biện pháp hút thai chân không chỉ hợp lý cho một vài trường hợp thai không vượt quá 3 tháng tuổi. Sức khỏe thể chất người mẹ cũng bắt buộc phải đảm bảo, không bị viêm phụ khoa hay các chứng bệnh mãn tính... mới khả năng tiến hành nạo hút thai.

Nhất là, vì là kỹ thuật nạo phá thai ngoại khoa nên người mẹ cần phải thực hiện phương pháp này tại một số trung tâm chăm sóc sức khỏe uy tín, chất lượng và tin cậy. Chỉ khi các bác sĩ xuất chúng, có kỹ năng trực tiếp thực hiện trong môi trường bảo đảm thì việc nạo phá thai ngoại khoa mới khả năng thu được thành quả tốt & bảo đảm an toàn.

Nếu như chúng ta nạo hút thai tại một số địa điểm không uy tín thì sẽ dễ gặp phải tình trạng thai sót, sót nhau, thủng tử cung, xuất huyết ở tử cung, lây nhiễm trùng...

Phá thai bằng biện pháp nong và gắp thai

Kỹ thuật phá thai ngoại khoa phức tạp này chỉ được cho phép tiến hành tại những trung tâm y tế tuyến thức giác, thành phố & trung ương. Chỉ những tình huống bỏ thai to, từ 13 tuần tuổi trở lên mới áp dụng giải pháp này.

Nong thai là phương thức phá thai này dùng cả thuốc & thiết bị y tế để chấm dứt thai. Mức độ rủi ro của biện pháp này tương đối cao, chính vì thế, chỉ khi gặp phải một số câu hỏi trầm trọng như thai bị dị tật bẩm sinh nặng, thai chết lưu... thì một số phái nữ mới nên ứng dụng cách này.

Hút thai ở đâu an toàn ở Hà Nội?

Kết thúc thai kỳ dù được tiến hành bằng giải pháp nào cũng vẫn ẩn giấu một số rủi ro nhất định. Vì nó có thể ảnh hưởng đến khả năng có con và tính mạng người mẹ. Vì thế, nên chọn lựa các cơ sở y tế, cơ sở y tế uy tín, chất lượng & uy tín để thực hiện.

Vì thế, khi ý muốn đình chỉ thai kỳ phái yếu nên tìm hiểu & chọn lọc cẩn thận một số cơ sở y tế, phòng khám sản phụ khoa có đáng tin cậy & chất lượng. Tốt nhất chúng ta nên tìm đến những địa chỉ phá thai an toàn bảo đảm các tiêu chí sau:

- Địa chỉ phá thai phải được Sở Y Tế cấp giấy phép hoạt động
- Thiết bị máy móc tại bệnh viện đó phải hiện đại & tiến tiến
- Nguồn nhân lực những y thầy thuốc phải có thâm niên tay nghề và kiến thức chuyên sâu cao
- Giá thành thăm khám phải rõ ràng thích hợp công khai
- Môi trường tại trung tâm y tế phải đảm bảo sạch sẽ, thoải mái, nhất là chất lượng khám & chữa trị bệnh phải được đảm bảo

Trên địa bàn Hà Nội, phòng khám đa khoa Thái Hà là một trong số các phòng khám phá thai an toàn được nhiều người uy tín. Địa điểm vẫn đang áp dụng các công nghệ đình chỉ thai tiên tiến như phá thai bằng thuốc, hút thai chân không bằng ống siêu dẫn nano cao phân tử...

Đặc biệt, với đội ngũ bác sĩ chuyên khoa phụ sản giàu kinh nghiệm, có trình độ cao cùng hệ thống phòng vệ thuật bảo đảm tiệt trùng, vô khuẩn... một số phái nữ hoàn toàn có thể yên tâm đến việc đình chỉ thai kỳ an toàn tại khu vực.

Địa chỉ phá thai an toàn <https://phathaithaiha.webflow.io/post/co-so-pha-thai-an-toan-o-ha-noi>

Giá phá thai bằng thuốc

<https://phathaihaiha.webflow.io/post/pha-thai-1-thang-tuoi-bang-thuoc-va-chi-phi>

11 Thái Hà đồng đa Hà Nội <https://phathaihaiha.webflow.io/post/phong-kham-da-khoa-thai-ha-phathaihaiha.webflow.io>